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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันน้ีก็มีความเสี่ยงเร่ืองอนาคตประเทศไทยพอสมควร ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องรัฐธรรมนูญ เรื่องการเลือกต้ัง หรือเรื่องต่างๆแต่ในที่สุดประเทศไทยก็ต้องอยู่รอด คนไทยทุกคนก็เป็น
ห่วงประเทศไทยว่า จะเดินไปในทิศทางใด แล้วก็มองด้วยความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย แน่นอน ตัวละครตอนนี้ 
เช่น นักการเมืองก็ไม่ได้เลือกต้ังมานาน 4 ปี ก็ต้องให้เขาออกความเห็นบ้าง ส่วนคสช.ก็ต้องรับฟัง ไม่ประมาท
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มันเป็นสถานการณ์อ่อนไหว รายการน้ีก็จะสะท้อนปัญหาเหล่าน้ีเพ่ือแบ่งปันความรู้กัน 
เน่ืองจากรัฐบาลชุดน้ีเน้นการปฏิรูป ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองหรือจริยธรรม ด้านต่างๆมีสภาปฏิรูปถึง 2 ครั้ง 
ถ้าคิดเป็นเอกสารที่อยู่สภา ก็น่าจะมีมาก เมื่อทําไปคนก็สับสน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ก็จะแบ่งปันบทเรียนที่
สอนปริญญานักศึกษาเอกเรื่องการปฏิรูปในความเห็นของเรา อีกเรื่องคือการประชุมดาวอส  ถ้าประเทศไทยมี
ผู้ใหญ่อย่าง ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย หรือดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไปพูดให้นักธุรกิจระดับโลกฟังเรื่อง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จะช่วยให้ทุนนิยมสามานย์ในอนาคตกลายเป็นทุนนิยมที่เน้นศีลธรรมความถูกต้องและความ
พอเพียงด้วย มิฉะน้ันทุกคนก็จะโลภ ทุกคนก็มีความโลภอยู่แล้ว แต่ก็ต้องมีความพอเพียง  
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รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเข้ามาเพ่ือปฏิรูปประเทศเพื่อให้การเลือกต้ังครั้งต่อไปมีคุณภาพ เท่าที่ผ่าน
มาก็มีการเลือกต้ังอย่างเดียวแล้วก็สร้างปัญหาอย่างที่เรารู้กัน เมื่อมีปัญหาก็เข้าสู่วงจรอุบาทว์ แล้วก็นําไปสู่การ
ปฏิวัติ เมื่อปฏิวัติแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง รัฐบาลก็คงเอาจริงเพราะต้ังสภาปฏิรูปขึ้นมา 2 สภา 
สภาแรกก็ทําหน้าที่ร่างแผนมากมาย แล้วก็มีสภาขับเคลื่อน คําถามก็คือคนยังมีความรู้สึกว่า เราปฏิรูปยังไม่
ค่อยได้ผล  

ในฐานะที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําเรื่องคน จึงมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในเร่ืองการพัฒนาปฏิรูป
เรื่องคนบ้าง เรื่องน้ีเป็นการบ้านที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มอบหมายให้นักศึกษาปริญญาเอกของผมรุ่นน้ีเป็น
รุ่นที่ 16 ซึ่งมีศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาทําหลักสูตรนวัตกรรม นวัตกรรมก็มีข้อดีคือเกิดก่อนดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ และ
เศรษฐกิจ 4.0 ทํามาเกือบ 10 ปีแล้ว ตอนหลัง คนที่มาเรียนก็เป็นนักธุรกิจ ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ การเรียนก็จะ
เป็นการเรียนที่ตรงกับความจริงเรียกว่า 2R’s R ตัวแรกคือ Reality R ตัวที่สองคือ Relevance คือเลือก
ประเด็นที่มันสําคัญเพราะฉะน้ันการเรียนปริญญาเอกบางแห่งก็มีครูที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน แม้เราสามคน
จะอยู่ในมหาวิทยาลัยแต่เราก็ออกมาข้างนอก เพราะฉะน้ันเราสามคนก็จะมีประสบการณ์ข้างนอก 
ขณะเดียวกันผมก็มีแนวคิดหรือ Conceptualization คือนําสิ่งต่างๆมาเป็นแนวคิด เหมือนกับแบ่งปัน
ประสบการณ์ในห้องเรียนให้ผู้ฟังได้รับทราบ แม้ว่าไม่ได้เรียนปริญญาเอกโดยตรงแต่ได้วัฒนธรรมของปริญญา
เอกด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้สอนนักศึกษาว่า การวิเคราะห์ทุนมนุษย์ต้องวิเคราะห์ใน 2 มิติใหญ่ๆ มิติ
แรกคือมิติใหญ่ระดับโลก แล้วมาระดับประเทศ และระดับองค์กร ส่วนมากเมื่อเราพูดถึงการบริหารคนเราก็
มักจะไปพูดถึงองค์กรทันที เช่น องค์กรปูนซีเมนต์ อสมท. ก่อนจะมาถึงในระดับองค์กร คนก็ผ่านขั้นตอนมา
มากมายว่า HR Architecture คือการออกแบบทุนมนุษย์ต้ังแต่เกิดจนตาย  
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เวลาที่คนเรามีอายุ 22 ปีเข้าปูนซีเมนต์ ก็ต้องผ่านอะไรบางอย่างมา เช่น ครอบครัว การศึกษา โภชนาการ 
อาหารการกิน ศาสนา และสื่อซึ่งวันน้ีก็สําคัญที่สุด เพราะฉะนั้นทั้งตัวละครและปัจจัยการผลิตทั้งหมด ถ้าตอน
ที่เรามีอายุ 5 ถึง 7 ปี เราเรียนหนังสือระดับประถมและมัธยมศึกษาแล้ว การเรียนเราล้มเหลว ได้แต่ลอก คิด
และวิเคราะห์ไม่เป็น จะทํางานเป็นได้อย่างไร การมองปัญหาแบบนี้ก็ต้องมองไปที่ demand side เราก็ต้องดู
ว่า คนไปทํางาน เกษตรก็ต้องไปอยู่ภาคเกษตร บางคนก็เป็นผู้ประกอบการ บางคนก็เป็นข้าราชการ บางคนก็
เป็นนักธุรกิจ เวลาที่เราเรียนหรือได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว ในชีวิตเราถ้าอายุ 20 กว่าถึง 60 ปี ปัจจุบันน้ี
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์มีอายุ 70 กว่าปีก็ยังคงต้องทํางานอยู่ เราก็ต้องทํางานไปด้วย ทําให้เห็นพลวัตของการ
มองปัญหาเหล่าน้ี ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อเหตุการณ์ เวลาที่
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์สอนปริญญาเอก ก็ไม่ได้ลงไปที่องค์กรทันที แต่ได้ถามนักศึกษาปริญญาเอกว่า เก่ียวกับ
ความคิดด้านการปฏิรูปการศึกษาและให้พวกเขาไปคิดกันครึ่งช่ัวโมงอาทิตย์ที่แล้ว นักศึกษากลุ่มน้ีมีระดับผู้ว่า
ราชการจังหวัด รองอธิบดี นักธุรกิจมาเรียนเกิดการปะทะกันทางปัญญา อันแรกเป็นข้อเสนอของกลุ่มหน่ึงที่ดี
มากว่า ก่อนที่จะพูดถึงการปฏิรูป ก็ต้องดูความจริงก่อนว่าเด็กที่เข้าเรียนวันน้ีไม่ว่าจะเป็นระดับประถม มัธยม 
หรือมหาวิทยาลัยมีประมาณจํานวนหน่ึงที่ตกหล่นออกไปจากการศึกษา จึงมีคําถามว่า จะมีการดูแลคนที่
ออกไปจากการศึกษาอย่างไร ประเด็นน้ีน่าสนใจมาก เป็นนโยบายที่ต้องแก้ เพราะว่าถ้าคนเรียนอยู่แล้วออกไป
ด้วยเหตุผลหลายอย่าง อาจจะต้องทําวิจัยเช่นความยากจน เรียนไม่ดี ถ้าไม่ได้รับการดูแลเขา ก็จะกลายเป็น
ปัญหาสังคม ข้อน้ีก็เกิดจากอดีตผู้ว่าคนหน่ึงซึ่งบอกว่า ตามต่างจังหวัดก็มีคนตกหล่นที่ไม่ได้เรียนจํานวนมาก 
ท่านจึงเสนอให้นักศึกษาปริญญาเอกทําวิจัยว่า เหตุผลที่เขาออกไปจากระบบการศึกษามีอะไรบ้าง ท่านใน
ฐานะฝ่ายปกครองก็มีความเป็นห่วง ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เคยบอกว่า ถ้าเด็กอายุ 10 ถึง 16 ปีไม่มีเป้าหมาย
ในชีวิต เป็นวัยรุ่นแต่ไม่ได้รับการศึกษาอย่างดี มีการควบคุมโดยครูหรือนักเรียน จะเป็นอย่างไร 

  
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการจัดการนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุนัทา 
รุ่นที่ 16 ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนําเสนอแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย 
 
 คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า  สิ่งที่ท่านผู้ว่าวิเคราะห์มาน่าสนใจเพราะวิเคราะห์จากข้อเท็จจริง จะมี
เด็กบางคนที่มีศักยภาพ แต่มีข้อจํากัดไม่ว่าจะเป็นความยากจน การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม หรือมี
ปัญหาใดๆก็ตาม ถ้าเด็กเหล่าน้ีไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ประเทศก็จะสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพไป
อย่างน่าเสียดาย ภาครัฐจะต้องเอาจริงเอาจังอย่าให้มีการตกหล่นแม้แต่คนเดียวก็คือความเสียหายของประเทศ 



4 

 

ในอนาคตเด็กพวกน้ันอาจจะเป็นข้าราชการที่ดี หรืออาจจะเป็นนักการเมือง นักธุรกิจที่ทําประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติได้ น่ีเป็นประเด็นที่น่าคิด  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เมื่อท่านผู้ว่าได้มีการนําเสนอขึ้นมา ทั้งคณะทึ่ง คุณพิชญ์ภูรี จันทร
กมลได้บอกว่า น่ีเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ได้เสนอว่า การปฏิรูปต้องเน้นปัญหาก่อน แล้ว
แก้ปัญหาให้ตรงจุด บางทีปัญหาใหญ่ แก้ไม่ได้ น่ีเป็นปัญหาที่น่าจะรู้ว่า มันอยู่ที่ไหนแล้วต้องติดตาม ต้องตาม
ไปดูว่าเขาจะกลับมาเรียนได้หรือไม่เพราะเขาไม่มีโอกาสในการเรียนในช่วงน้ัน แล้วเขายังเป็นวัยรุ่นอยู่ เขาก็จะ
กลายเป็นวัยรุ่นที่มีปัญหา อันน้ีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมาก และน่าจะเป็นหัวใจคล้ายๆกับเรื่องโรงเรียน
ชนบทเล็กๆที่จะปิดหรือไม่ปิด คนที่นําเสนอเร่ืองน้ีก็อยู่ในพ้ืนที่แล้ว อาจจะดูเป็นรายจังหวัดไป ถ้าตัวเลข
ออกมาเป็นหมื่น ก็อาจจะสร้างปัญหาเพราะออกไปนอกระบบแล้ว ไม่มีใครดูแลเขา ตอนเป็นเด็ก ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์ เป็นเด็กซน ก็ถูกส่งไปโรงเรียนอายุน้อย จึงขอเสนอว่าพ่อแม่ที่มีลูกวันน้ี ถ้าจะส่งลูกไปเรียน
อนุบาล อย่าส่งไปเร็วเกินไป ไปเรียนแล้วก็ไม่ทันเพ่ือน ในที่สุด ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็เรียนทันแต่ก็ต้อง
ปรับตัว ในที่สุดก็ต้องเอาตัวรอด แต่การที่เราไปเรียนหนังสือโดยที่เรายังไม่พร้อม แล้วถูกส่งไปเรียนเพราะ
ความซน ทําให้เราโดดเด่ียว และก็ไม่มีเพ่ือน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จบม.6 ตอนอายุ 16 ปีเท่าน้ัน แต่ในที่สุด
ผมก็ทันเพ่ือน คือมาเร่งตอนหลัง  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า  ในกรณีเด็กเล็กและเด็กตกหล่น หลายคนอาจจะมองว่าหน่วยงานรัฐที่
เก่ียวข้องต้องเข้ามาแก้ไข โดยส่วนตัวมองว่าทุกคนที่เป็นคนไทย ต้องมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่าน้ีตกอยู่กับหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ต้องดูว่าพวกเรามีแนวทางร่วมกัน
แก้ปัญหาการศึกษาอย่างไร 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า เรื่องการศึกษานั้นสําคัญมากกว่ากระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าของการศึกษาเหมือนเป็นคนที่รู้คนเดียว นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นน้ีจึงได้อิทธิพล
ความคิดบางส่วนจากศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ด้วย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา
ยุคต่อไปดังน้ี 

1. ไม่ควรจะรวมศูนย์ที่ส่วนกลางแบบในปัจจุบัน เงินทุกบาทก็ไปอยู่ที่ส่วนกลาง มีหน่วยงานต่างๆมี
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสพฐ. เลขาธิการอาชีวศึกษา ในความเป็นจริง ควรจะกระจาย แล้วมอบอํานาจ
เหมือนที่เขาปฏิรูป มีศึกษาธิการ มีผู้อํานวยการเขตการศึกษา แต่ว่าไม่ได้กระจายแบบเต็มที่ การศึกษาต้องมี
ตัวละคร เรียกว่า networking ให้มันมากขึ้น ครูที่ดีก็ไม่ควรสอนหนังสือในห้องอย่างเดียว ยกตัวอย่างที่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิชพูดเป็นนับสิบคร้ังแล้วว่า อาจารย์ที่ดี
ต้องใช้เวลา 40 % ไปรู้จักคนข้างนอก ถ้าบังคับให้เขาทํา บางคนก็ไม่รู้ว่าจะไปข้างนอกได้อย่างไร  

2. ต้องสร้างตัวละครให้มาเสริมงานของการศึกษาซึ่งเป็นทางการ ที่เรียกว่า การสร้างพันธมิตร 
Stakeholders อยู่ข้างนอก  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า  โมเดลเดิมที่ใช้ได้ผลมานานแล้วคือ บ.ว.ร. (บ้าน วัดและโรงเรียน) เป็น
กลุ่มสังคมท้องถิ่นที่เขามีส่วนเก้ือหนุนซึ่งกันและกันและเด็กที่ผ่านโครงสร้างน้ีจะได้ทั้งความรู้ คุณธรรม 
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จริยธรรม และการฝึกฝนตนเอง จากการที่ได้พบเจอผู้คนมากมายในสังคมท้องถิ่นเหล่าน้ัน วันน้ีเมื่อนํา
วัฒนธรรมตะวันตกมากํากับเร่ืองเหล่าน้ันและการเรียนการสอนทําให้แต่ละคนแก่งแย่งกันเอาตัวรอด และ
ท้ายที่สุดก็ไม่รอดกันทั้งชุมชน เมื่อกลายเป็นว่าด้ินรนกันไปเห็นแก่ตัวมากขึ้น และการศึกษาก็กลายเป็น
การศึกษาที่ไม่สามารถไปต่อเติม เรื่องอ่ืนๆที่มีโอกาสรับใช้สังคมในส่วนที่เกิดมาหรืออยู่ในท้องถิ่นน้ัน  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ในเร่ืองการดูแลเด็กไม่ให้ออกจากการศึกษากลางคันเป็นเรื่องที่มี
โอกาสท่ีจะได้รับการแก้ไขสูงเพราะว่า ชัดเจน ส่วนข้อเสนอที่ให้มีตัวละครมากขึ้น มีความร่วมมือกับคนอ่ืนมาก
ขึ้น เป็นข้อเสนอที่ไม่ค่อยจะชัดเจน Mindset ของครูแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนมีรายได้ไม่พอใช้ เป็น
หน้ีสิน หรือทําอาชีพเสริมอ่ืน ข้อที่ 2 น้ีประชาชนควรมีบทบาทส่วนร่วมแก้ปัญหา เมื่อเปรียบเทียบกระทรวง
สาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ มีกฎหมายบางอย่างที่ทําให้กระทรวงสาธารณสุขมีองค์กรอิสระที่เข้าไป
ทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโดยตรงเพราะว่าเงิน 100 บาทไม่อยู่ที่กระทรวง 100 บาทมันกระจายไป
ตามหน่วยงานต่างๆ จริงๆแล้วก็คือการปฏิรูปการสาธารณสุขของเราให้มีตัวละครข้างนอกเพ่ิมขึ้น กระทรวง
ศึกษายังเป็นบูโรเครติคอยู่ ยังรวมศูนย์อยู่เพราะฉะน้ัน ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จะให้ท่านผู้ว่าท่านน้ีซึ่งปัจจุบัน
เป็นผู้ตรวจราชการทําวิทยานิพนธ์เรื่องเหล่าน้ี ถ้าพบว่าเด็กเหล่าน้ีออกจากภาคการศึกษา โดยไม่ได้กลับมา 
เมื่อคิดถึงวงจรชีวิตของเขาต้ังแต่อายุ 18-30 ปี เขาจะทําอะไร อายุ 30-40 ปี เขาจะทําอะไร ในที่สุดเขาก็เป็น
ปัญหาสังคม ยกตัวอย่างอันน้ีมันเกิดขึ้นในประเทศซีเรีย อันน้ันมันเกิดขึ้นจากสงคราม เด็กไม่มีงานทําไม่มีการ
เรียนและกลายเป็น ISIS ล้างสมองได้มาก เด็กในภาคใต้ก็เหมือนกันที่หัวรุนแรง เขาก็ถูกอิทธิพลเพราะว่าตอน
เรา อายุ 12 ปีถ้าเราไม่มีการศึกษา เราก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ เพราะว่าการศึกษาทําให้เราเป็นคนคิดเป็น 
วิเคราะห์เป็น  

นักศึกษารุ่นน้ีมีมุมมองที่ ดี ยังได้กล่าวถึงการวัดผลของงานของการศึกษา เขายกตัวอย่างใน
มหาวิทยาลัยมีผศ. รศ. ศ. โรงเรียนก็มีครูพิเศษ ครู 3 ครู 5 และมีเงินประจําตําแหน่ง ปัญหาคือครูเหล่าน้ีไป
ลอกงานของคนอ่ืนมา ตัวเองก็ไม่ได้ผล ความจริงน่าจะเอาประสบการณ์ของตัวเองว่าทําอะไรมาและทําอะไร
ให้ดี เสร็จแล้วได้รางวัลก็เอากลับไปสอน ปรากฏว่า คนที่ได้รางวัลได้เงินประจําตําแหน่งในฐานะที่ทําผลงาน
ทางวิชาการซึ่งผลงานอันหน่ึงก็ได้ข่าวว่าลอกกันมา เสร็จแล้วเมื่อกลับมาแทนที่จะมาช่วยสอน อย่างศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์สอนหนังสือเกือบทุกวัน ย่ิงสอนมากก็จะย่ิงมีประสบการณ์มากข้ึน ครูจํานวนหน่ึงในเมืองไทย
เหมือนกับไม่มี Passion อาจจะไม่อยากเป็นครู แน่นอนคนอยากเป็นครูก็อาจจะมีส่วนหน่ึง ก็เลยบ้าคลั่งแต่
ตําแหน่งเป็นความภูมิใจที่ได้รับอนุมัติเป็นครูเช่ียวชาญ อันน้ีเด็กถือเป็นปัญหาใหญ่มากที่อยากจะให้มีการ
วัดผล เมื่อวัดผลเสร็จ ให้ครูเหล่าน้ีได้กลับมาเป็นครูที่เป็นผู้เช่ียวชาญ เป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามาเป็นผู้เช่ียวชาญ
แล้วก็มาช่วยกันศึกษาของเรา ข้อเท็จจริงก็คือว่า ตอนเข้าสู่ตําแหน่ง ไม่ได้ทําเอง ไปลอกเขามา หรือมีคนจ้าง
ทําให้ แตกต่างกับที่มหาวิทยาลัยตอนน้ี ถ้าจะเป็นผศ.รศ. ก็ต้องทํางานเอง ปัจจุบันน้ีคนเป็นผศ.รศ. ถ้าไม่มี
ผลงานเขาก็จะมีการทําโทษด้วย เพราะฉะน้ัน ระดับมัธยมศึกษากับระดับมหาวิทยาลัย ระบบการเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการหรือระบบการประเมินผลมันยังแตกต่างกันอยู่  
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คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถ้าครูบาอาจารย์มีความรู้ที่ไม่ได้มาจากตัวเอง ไม่ได้มาจากการค้นคว้า ไป
ลอกชาวบ้านเขามา มันก็ไม่ใช่แล้ว อันน้ันในกรณีแบบนี้ถ้าคณะของนักศึกษาเสนอแนวทางวัดคนที่ผลของงาน 
ไม่ใช่จากตําแหน่งหรือส่วนของภาควิชาการโดยตรง น่ีคือมาตรฐานใหม่ที่ควรนํามาใช้จริงๆ  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า จะให้นักศึกษาไปทําวิจัยที่สภาปฏิรูปซึ่งน่าจะมีคนคิดเร่ืองน้ีอยู่ แล้ว
เราก็จะได้มาเสริมกัน สุดท้ายนักศึกษากล่าวถึงวิธีการเรียนการสอนเด็กไทยในยุคต่อไปต้องเน้นให้เด็กไทยคิด
เป็น วิเคราะห์เป็น มากกว่าที่ลอกเป็น และสอบเป็น นอกจากน้ีนําความจริงจากสถานการณ์ต่างๆ และเวลาคิด
ไม่ควรคิดคนเดียว ควรจะใช้แนวจีระ หงส์ลดารมภ์และ Peter Senge  เช่น การเรียนหนังสือเป็นทีม      
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็มักจะทํา workshop ให้เขาปะทะกันทางปัญญากัน แล้วก็ให้เวลาเขาสักพักหน่ึง พอ
เขานําเสนอขึ้นมา ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ก็จะให้ข้อเสนอแนะกับเขา ทําให้เขาได้รับความรู้มากขึ้น การปะทะ
กันทางปัญญาต้องปะทะจากความหลากหลายของความคิด  

คุณวิชัย วรธานีวงศ์กล่าวว่า ถ้ารูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบเดิม จะไม่มีนวัตกรรมเกิดขึ้น เมื่อ
เราเห็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ๆที่ใช้ได้ผลจริงอย่างเช่นฟินแลนด์ และอีกหลายๆประเทศ ไม่
เสียหายที่จะนําแนวคิดที่วัดผลได้ มีประสิทธิภาพแล้ว ทุกคนได้นําสิ่งที่ดีทั้งหมดมาลองใช้ในเมืองไทยบ้าง ต้อง
มีคนที่มีความเช่ียวชาญและมีความต้ังใจจริงจึงจะทําให้ไทยไปแข่งกับเขาได้ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์กล่าวว่า ขอขอบคุณคุณวิชัย วรธานีวงศ์และลูกศิษย์ปริญญาเอก แต่ก่อนการ
พัฒนาหรือบริหารทุนมนุษย์ ก็มักจะไม่ได้เก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาล แต่วันน้ีถึงเวลาแล้ว จะไปเปรียบเทียบ
กับประเทศอ่ืน ประเทศไทยไม่ได้ขาดแนวคิดทางด้านการปฏิรูป แต่ต้องมีคนที่เป็นเจ้าของความคิดการปฏิรูป
และทําอย่างต่อเน่ืองให้เกิดความย่ังยืน ถ้าเร่ืองแรกเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มหน่ึง เปอร์เซ็นต์ออกมาว่าใครก็ตาม
หรือจังหวัดใดก็ตามที่มีเด็กเหล่าน้ีก็อาจจะเป็นหน้าที่ของมหาดไทยก็ได้ เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นจากผู้ว่าท่านน้ี
ท่านเห็นมาแล้วพูดเรื่องน้ี คุณพิชญ์ภูรี จันทรกมลกล่าวว่า มันเป็นอะไรท่ีปฏิบัติได้ การปฏิรูปการศึกษาเหมือน
การปฏิรูปจริยธรรม หรือการปฏิรูปการเมือง ถ้าเขียนขึ้นมาแล้วไม่มีแผนปฏิบัติการ ไม่มีตัวละคร ไม่ทําให้
ต่อเน่ือง ชนะเล็กๆ แล้วก็ชนะไปเรื่อยๆ เมืองไทยก็ไม่สําเร็จ  
 
 


